

มติที่ประชุมโดยย่อ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ครั้งที่ ๕(๙)/๒๕๖๗  
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
ณ ห้องประชุมลำพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<b>๑. ระเบียบวาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบ</b>	
๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสถาบันหรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่มีใช้ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี แทนตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุชยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	มติที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ SDU SMARTS พบนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗	มติที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	มติที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เอกสารแจกเพิ่มเติมจากประธานที่ปรึกษาอธิการบดี จำนวน ๕ เล่ม ได้แก่ เล่มที่ ๑ Book Review #3 (สำหรับอาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) เล่มที่ ๒ ๑๐๐ e-books (จาก ๓,๘๓๒ เล่ม) OWL เล่มที่ ๓ ๕๕ ทักษะ "เกาหลี่" เล่มที่ ๔ SDU Smarts #1 2024 ISSUE NO"4 Mindful Leadership : Stay Present, Lead Better และเล่มที่ ๕ จิบกาแฟ (นิตยสาร)...แฉ อว. คุณศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มติที่ประชุมรับทราบ
<b>๒. ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม</b>	
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔(๘)/๒๕๖๗	ที่ประชุมมีมติรับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๘)/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมีการแก้ไข รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p><b>๓. ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง</b></p> <p>๓.๑ การติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๘)/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ได้แก่</p> <p>๑. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต</p> <p>๒. คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๑ ประเมินการปฏิบัติหน้าที่เมื่อครบ ๖ เดือน (กันยายน ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)</p> <p>๓. กองนโยบายและแผน เรื่อง แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๔. โรงเรียนการเรือน เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารกับหน่วยงานต่างประเทศ</p> <p>๕. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน ๕ เรื่อง</p> <p>๑) เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมในรูปแบบ Non-degree เพื่อเข้าระบบคลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษา ตรัง จำนวน ๑ หลักสูตร</p> <p>๒) เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมในรูปแบบ Non-degree เพื่อเข้าระบบคลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ หลักสูตร</p> <p>๓) เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมในรูปแบบ Non-degree เพื่อเข้าระบบคลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง จำนวน ๘ หลักสูตร</p> <p>๔) เรื่อง การอนุมัติให้อนุปริญญาสาขาวิชานิติศาสตร์ของผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๔๘ คน</p> <p>๕) เรื่อง ระบบและกลไก การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๖ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. รับทราบ การดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี</p> <p>๒. รับทราบ การดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต</p> <p>๓. รับทราบ การดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของกองนโยบายและแผน</p> <p>๔. รับทราบ การดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ โรงเรียนการเรือน</p> <p>๕. รับทราบ การดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน ๕ เรื่อง</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๔. ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา</p> <p>๔.๑ การพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. ออกเสียงลงคะแนนเป็นเอกฉันท์เลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และให้ดำเนินการนำความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป</p> <p>๒. รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต</p>
<p>๔.๒ การขอกู้เงินตามโครงการ : การขอกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์เพื่อสมทบเป็นงบลงทุนเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. อนุมัติ ให้มหาวิทยาลัยขอกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์เพื่อสมทบเป็นงบลงทุนเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วงเงินสินเชื่อ : เงินกู้ ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)</p> <p>๒. รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การขอกู้เงินตามโครงการ : การขอกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์เพื่อสมทบเป็นงบลงทุนเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑. ควรเพิ่มข้อมูลรายได้จากเงินบำรุงการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เนื่องจากข้อมูลที่นำเสนอเป็นรายได้ที่ยังไม่รวมเงินบำรุงการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการประมาณการจำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาท) เพื่อให้เห็นจำนวนประมาณการรายได้ที่ชัดเจน</p> <p>๒. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มีเงินหมุนเวียนประมาณ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) จึงเห็นถึงความสามารถในการผ่อนชำระ</p> <p>๓. ควรเพิ่มฐานอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๔ มหาวิทยาลัยจะกู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน หรือให้บุคคลหรือนิติบุคคล กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน ต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ต่อท้ายเหตุผลและความจำเป็น</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๔.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. ....</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ให้มหาวิทยาลัยทบทวน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. .... และให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการ</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ขอให้พิจารณาใช้คำที่เหมาะสมระหว่างคำว่า “อัตราค่าตอบแทน” และ “ค่าเบี้ยประชุม”</li> <li>๒. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. .... และปรับปรุงอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง รวมถึงคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมและไม่ควรกำหนดในอัตราที่สูงเกินไป</li> </ol>
<p>๔.๔ (ร่าง) ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบัณฑิต พ.ศ. ....</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ควรหมายเหตุ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาตามโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา (Double Degree) ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ SolBridge International School of Business, Woosong University สาธารณรัฐเกาหลี</li> <li>๒. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอหลักสูตร ควรนำเสนอพร้อมกับร่างประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเสร็จในคราวเดียวกันเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริหารจัดการ</li> </ol>
<p>๔.๕ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๖ หลักสูตร ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (ในมหาวิทยาลัย) จำนวน ๑ คน</li> <li>๒) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษา ลำปาง จำนวน ๑ คน</li> </ol>	<p>ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๓) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี การประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษา ตรัง จำนวน ๑ คน</p> <p>๔) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการ และการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพ และการชะลอวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ คน</p> <p>๕) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒ คน</p> <p>๖) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม การประกอบอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ คน</p>	
<p>๔.๖ การขอเสนอชื่อบุคคลภายนอก เพื่อแต่งตั้ง เป็นอาจารย์พิเศษ จำนวน ๒ คน และขอเสนอชื่อ บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ จำนวน ๑ คน</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. ให้ความเห็นชอบ การขอเสนอรายชื่อบุคคล ภายนอก เพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษา หัวหิน จำนวน ๒ คน (สัดส่วนร้อยละ ๑๐๐) คือ ๑) นางสาว สุพรรณนา หัสภาค และ ๒) นางสาวมลวดี สัจจญาณไพศาล ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ระบบ AEC) และเสนออธิการบดี เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป</p> <p>๒. ให้ความเห็นชอบ การขอเสนอรายชื่อบุคลากร สายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ ระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ คน คือ นางสาวลักษณสุดา รักษากิจ (สัดส่วนร้อยละ ๑๐๐) ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ระบบ AEC) และเสนออธิการบดี เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป</p>
<p>๔.๗ โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนควบ ระดับปริญญาตรีสองปริญญา (Double Degree) ระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ SolBridge International School of Business, Woosong University สาธารณรัฐเกาหลี</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
๔.๘ การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรทิพย์ รอดสำราญ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนการเรือน ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาหาร (๑๘๐๙) โดยวิธีปกติ (วิธีที่ ๒) ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์
๔.๙ การพิจารณาเทียบตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มาดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑ ราย	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. อนุมัติ การขอเทียบตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (๖๕๐๑) อนุสาขาวิชาการประถมศึกษา (๖๕๐๑๖๒) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (๖๕๐๑) อนุสาขาวิชาการประถมศึกษา (๖๕๐๑๖๒) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ กำหนด ๒. อนุมัติ และให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้ง อาจารย์ สุกัญญา นุตโร สังกัดคณะครุศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (๖๕๐๑) อนุสาขาวิชาการประถมศึกษา (๖๕๐๑๖๒) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่เริ่มปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๔.๑๐ ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....	ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
๔.๑๑ การพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ แต่งตั้ง ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๕ นำเสนอเพื่อทราบ	
<p>๕.๑ การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน ๒ ราย ได้แก่</p> <p>๑) นายพลัง เนาสราญ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำนักงานอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)</p> <p>๒) นายอภิชัย ฤทธิกุลประเสริฐ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) ชำนาญการ คณะวิทยาการจัดการ (สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ)</p>	ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ	
<p>๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ครั้งที่ ๖(๑๐)/๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗</p>	ที่ประชุมมีมติรับทราบ
<p>๖.๒ งานประกาศเกียรติคุณ แต่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน และแสดงความยินดี แต่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทรเจริญ</p> <p>สภามหาวิทยาลัย เห็นควรให้มีการจัดงานเลี้ยงเพื่อประกาศเกียรติคุณ แต่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และแสดงความยินดี แต่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทรเจริญ ในโอกาสที่ได้รับการเลือกจากสภามหาวิทยาลัยด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการจัดงานอาจจัดขึ้นในวันเดียวกับวันที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย</p>	ที่ประชุมมีมติรับทราบ



(ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ)  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย